
2. Fundur í starfshópi um húsnæðisstefnu. 

Haldinn fimmtudaginn 1.nóvember 2018, kl. 11:00. 

Mættir: Valdimar Víðisson, Ólafur Ingi Tómasson, Friðþjófur Helgi Karlsson, Skarphéðinn Orri Björnsson, 

Guðlaug Kristjánsdóttir og Rannveig Einarsdóttir sem ritaði fundargerð. 

 

 

1. Farið yfir drög að húsnæðisstefnunni sem liggur fyrir.   

Umræður um orðalag og framsetningu. Áhersla lögð á að húsnæðisáætlun er lifandi skjal 

sem endurskoða skal a.m.k. tvisvar á ári. 

Starfshópurinn sem sammála um nauðsyn þess að skipa vinnuhóp sem hittist eigi sjaldnar en 

tvisvar á ári með það að markmiði að endurskoða og fara yfir húsnæðisáætlun.  

 

2. Starfshópurinn samþykkir fyrirliggjandi drög að húsnæðisáætlun og vísar áætluninni til 

bæjarráðs. 

 

 

Fundi slitið kl. 12:00. 

 

 

 


